

UBND TỈNH YÊN BÁI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN-QLXDCT

Yên Bái, ngày tháng 9 năm 2024

V/v tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng tránh, ứng phó với thiên tai

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, các khu vực trong tỉnh Yên Bái từ đêm 06 - 11/9 có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 06/9 đến ngày 12/9 phổ biến từ 100 - 500mm, một số nơi cao hơn 500mm đã gây ra lũ, sạt lở đất, ngập lụt trên diện rộng tại một số huyện, thành phố làm ảnh hưởng, thiệt hại rất lớn đến tài sản, tính mạng của nhà nước và nhân dân. Đa phần các cơ quan, đơn vị, chính quyền các địa phương và người dân đã có ý thức trong phòng, tránh, ứng phó. Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ phận người dân còn chủ quan, thiếu kỹ năng trong phòng tránh, một số cơ quan, đơn vị, chính quyền các địa phương chưa nhận thức đầy đủ, chưa coi trọng công tác phòng chống thiên tai, nhất là mưa bão gây lũ quét, lũ ống, sạt lở đất nên khi xảy ra còn lúng túng trong ứng phó, xử lý các tình huống xảy ra.

Trước diễn biến thiên tai ngày càng bất thường, khó lường và cực đoan, công tác thông tin truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống, kỹ năng trong ứng phó với thiên tai đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ lớn cho công tác chỉ đạo điều hành và góp phần giảm nhẹ rủi ro, thiệt hại do thiên tai gây ra. Nhằm tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai cho chính quyền các cấp và người dân, giúp công tác này chuyển dần từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, trên trang Website của Cục Điều tra và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiều tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn cách nhận biết, cách phòng tránh khi thiên tai xảy ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lấy một số tài liệu cơ bản, tổng hợp gửi tới các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (*địa chỉ khai thác và danh mục tài liệu gửi kèm tại Phụ lục*) và đề nghị các cơ quan, đơn vị, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số việc như sau:

1. Bằng nhiều hình thức (qua các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, các hội nghị,...) phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các tài liệu, hướng dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân để nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh, ứng phó với thiên tai cho lãnh đạo các cấp và người dân nhằm giảm nhẹ rủi ro, thiệt hại khi có thiên tai xảy ra.

2. Chỉ đạo đưa hoạt động thông tin truyền thông nâng cao nhận thức về phòng tránh, ứng phó thiên tai là một nội dung trong kế hoạch phòng chống thiên tai của cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp và hằng năm tổ chức triển khai thực hiện, nhất là trước mùa mưa bão. Thường xuyên truy cập trang Website của Cục Điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: <https://phongchongthientai.mard.gov.vn> để cập nhật các tài liệu, hướng dẫn mới về công tác phòng chống thiên tai kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc sở (b/c);
- Lưu VT, QLXDCT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Xuân Sang